

PYLON - ยังน่าเก็งกำไร

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ ก็มองหุ้นไว้อีก 1 หุ้น คือ TPIPP แต่ที่ไม่เอามาเข้าตลาดอาเซียนนั้น ก็ด้วยเหตุผลทางเทคนิค และจิตวิทยาการเก็งกำไร... แต่ถ้าถามว่า TPIPP น่าซื้อไหม ก็บอกว่าน่าซื้อ แต่อาจจะถือแบบใจเย็นๆ หน่อย เพราะปริมาณหุ้นวาง Bid-Offer นั้น ออกจะหนาตาหน่อยๆ เรียกว่า ถ้าจะขึ้นก็อาจจะค่อยๆ ขึ้น หรือ ขึ้นอย่างช้าๆ ก็เป็นไปได้... เลยทำให้แฟนคลับของตลาดอาเซียน ยังไม่ชอบใจนัก ชอบแบบของแรงๆ หน่อย ขึ้นทันใจหน่อย ยิ่งขึ้นเร็วๆ ในวันได้ยิ่งชอบ... หรือจะว่าไป ถ้า ตลาดอาเซียน มีหุ้นแบบราคา 3 ตัวไม่เกิน 10 บาท หรือ หุ้น 2 ตัวไม่เกิน 10 บาท ยังไปไหว แต่ถ้าตลาดอาเซียน มีหุ้นราคาที่เป็น 10 บาทขึ้นไปนั้น แฟนคลับก็อาจจะบ่นๆ หน่อย... ก็สลับกันไปครับ ช่วงนี้ ราคาหุ้นของตลาดอาเซียนนั้น จะเกิน 10 บาท หลายๆ ตัว เลยแหละ อาจจะมาจากเรื่องของการคัดหุ้น ที่ใช้ Bullish Pattern in MA. ก็ว่าได้แล้วแต่ยลัปตาหัวหน้า ทางฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน ซึ่งดูแลเรื่องกลยุทธ์ทางปัจจัยเทคนิค ก็จะทำบทวิเคราะห์ที่เต็มรูปแบบออกมาให้ 2 บทวิเคราะห์ คือ Bullish Pattern in MA. และ The Magic Scan... (รอดั่งชื่อไทย)... วันมาที่ตลาด หรือ SET Index กันอีกสักวันเป็นไร ไหนๆ วันวาน ก็เก๋ริ่งๆ ไป จนเริ่มจะออกแนวในทางร้ายให้เห็นหน่อยๆ แล้ว คือ การต่ำกว่า 1584-1585 ลงมานั้น เริ่มไม่สวย...ขนาดมีหุ้นธนาคารบางตัวช่วยนะ แล้วนี่ถ้าหากวันนั้น ยืน 1580 ไม่ได้ แล้ววันศุกร์ หรือสัปดาห์หน้า เกิดหลุด 1575 ลงมา ก็อย่างที่กล่าวไว้ เราคงจะต้องรอการปรับฐานรอบใหม่กันต่อไป... ตอนนี ถ้าจะดี ต้องผ่าน 1590-1595 ให้ได้ก่อน

ดูตามเกม...

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ก็อาจจะมีการเล่นที่หัวหวาบ้างในบางวัน หรือ เล่นแรงแล้วก็พักๆ หน่อย แล้วก็ขึ้น ซึ่งหากราคาไม่หลุดระดับนี้สำคัญ ก็คิดว่า การแอบมาขึ้นแรงสักวัน ยังมี

- แนวรับ : ... 14.5-14.4 ยังน่าสนใจ แกว่งตัวขึ้นลง ไม่หลุด 14.0 อยู่นิ่ง
- เป้าหมาย : ... ถ้าผ่าน 14.8-14.9 อีกครั้ง แนวโน้มมองยาว 17.5 และ 20

Price Chart...(PYLON)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PYLON... ถ้าหากเข้าไปดูในภาพใหญ่ จะเห็นว่า มีการทำ All Time High ไปเมื่อวันก่อน และ วันวานจะพักตัว ก็ถือว่าไม่น่าแปลกใจอะไร... แต่ถ้าหากวันนี้ ขึ้นผ่านพื้นที่ 14.8-14.9 ไปแล้วยืนได้ จะเรียกว่า แนวต้านของแนวโน้มขาขึ้น อาจจะต้องไปลากเส้น หรือ ดี Trend Line กรอบใหญ่ๆ รอไว้ก่อนได้เลย... แนวต้านก็จะอยู่ประมาณ 17.5-18.0 โดยประมาณ แล้วถ้าเราลองใช้รูปแบบของ MA. ในการหาเป้าหมาย ก็จะได้ที่ราคา 20+/- ... แต่ทั้งนี้ ราคาในระยะนี้ ต้องไม่ลงมาต่ำกว่าระดับ 14.0 ก่อนนะ หรือ ถ้าต่ำกว่า 13.5 ก่อน อันนี้จะต้องแย้ แปลว่า เราคาดผิด... จึงเป็นอันว่า เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัว ที่น่าถือลงทุนระยะกลาง-ระยะยาว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการณ่ต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน